

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ :  
 โครงการการจ้างเหมายานพาหนะพร้อมคนขับ น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าล่วงเวลา สำหรับโครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ จังหวัดจันทบุรี และครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  
 ณ จังหวัดตราด

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
คณะกรรมการพิจารณา จัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	ปานกลาง	๑. จัดทำแบบฟอร์มในการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ประกอบการต่อผู้บริหาร	๑. จัดทำหลักเกณฑ์ การคัดเลือกอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ โปร่งใสในการพิจารณา ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้ประกอบการ และรายงาน ต่อผู้บริหาร ๓. กำหนดขั้นตอน การพิจารณาและจัดส่ง เอกสารรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อป้องกันความล่าช้าและ แก้ไข หรือการปลอมแปลง เอกสาร ๔. มีการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ และมีวิธีการพิจารณาอย่าง โปร่งใสตรวจสอบได้	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ การคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้ประกอบการมีความโปร่งใส โดยมี คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างร่วม ตรวจสอบ และติดตามการพิจารณา ผล ๓. ในการพิจารณาผลผู้ประกอบการ มีการกำหนดขั้นตอนการพิจารณา อย่างชัดเจน และเป็นไปตามขั้นตอน ที่กำหนด ซึ่งมีผู้ประกอบการผ่านการ คัดเลือก ๑ บริษัท
		๒. จัดทำผลการพิจารณาและความเห็นต่อ ผู้บริหาร	จัดทำรายงานผลการ พิจารณาอย่างละเอียด	การรายงานผลพิจารณาเสนอต่อ ผู้บริหารมีการรายงานรายละเอียด

			เพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใส	ขั้นตอนการดำเนินการและผลการพิจารณาอย่างชัดเจน
การขยายระยะเวลาเสนอราคา เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่มีความใกล้ชิด	ปานกลาง	กำหนดให้มีการเผยแพร่คุณสมบัติและเงื่อนไขในระบบเครือข่ายสารสนเทศ	จัดทำประกาศคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่กำหนดอย่างชัดเจนเพื่อเปิดโอกาสอย่างเป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ยื่นเสนอราคา โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	การประกาศคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนด มีความชัดเจน โดยการเผยแพร่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ซึ่งในการประกาศครั้งนี้ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคา ๓ บริษัท ทางกรมสารนิเทศและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนำข้อมูลผู้ประกอบการที่ยื่นเสนอราคามาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลแล้ว ปรากฏว่า ทั้ง ๓ บริษัท มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือประกาศเชิญชวนและรายละเอียดพัสดุที่จะจ้าง และมี ๑ บริษัทที่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเห็นว่า ทางบริษัทได้เสนอราคาต่ำสุด และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่สามารถจัดจ้างได้